

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เลขที่รับ 6576 เวลา 16.00 น.

อภ. กง. บค. พทท. ศพ. เสชา ผอ.

ศษ. สศ. นพ. ศ.ร. ชป. อื่นๆ

วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ผู้รับใช้) 18 ส.ค. 2565 (ผู้ส่ง)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในชั้นต่อ ต่อ ศพ. 30 ภาค 3 วัน ตั้งแต่ต้นฉบับลงหนังสือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002

5 สิงหาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ
 2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (ออนไลน์) จำนวน 1 ฉบับ

ข้าพเจ้านางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ POSITIVE LEADERSHIP สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี สิริสุขศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน 2) ครูหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบุคคล

ในการนี้ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของท่าน ให้ความอนุเคราะห์โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน ผอ. สพ.ศ. 30
- แนบตราในฉลากซองตรา
- แนบใบสมัคร 1 ฉบับ
- แนบใบส่งตัว (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง)

นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง (นายชาติ ทวีนาท)
โทรศัพท์ 087-6554009 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E - mail: atcharawadee.ke@kkumail.com



(นายสิงห์ศักดิ์ แก่งคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ



(ว่าที่ร้อยเอกทิมกรณ์ ภูโถง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ที่ อว 660301.4/ 4006



คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002

1 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ด้วย นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง รหัสประจำตัว 627050038-1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้ POSITIVE LEADERSHIP สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จึงในการดำเนินการครั้งนี้ นักศึกษามีความประสงค์เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน 2) ครูหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบุคคล โดยจะขออนุเคราะห์เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างวันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2565 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเวลาข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุณี ชามาตย์)
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4334-3452-3
โทรสาร 0-4334-3454



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ POSITIVE LEADERSHIP สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อระดับพฤติกรรมบ่งชี้ POSITIVE LEADERSHIP ของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้คือ 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน

2) ครูหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานบุคคล

3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่การปฏิบัติงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อผลวิจัยที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถามของท่าน ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้โดยพิมพ์ <https://forms.gle/E4T4ZYiZJ7zf6ED66> ลงในช่อง URL หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ภายในเดือน สิงหาคม 2565

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อมูลในการศึกษามา ณ โอกาสนี้

นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 087-6554009 E-mail: atcharawadee.ke@kkumail.com



โปรดสแกนเพื่อตอบ
แบบสอบถามวิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี สิริสุขศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรวิฑูริ วัฒนศัพท์